

13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มีคณะวิชาทั้งหมด 14 คณะ คือ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ คณะสาธารณสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และบัณฑิตวิทยาลัย

การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังนี้

1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.1 ชั้น 4,880 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ชั้น 7,630 บาท
3. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ชั้น 8,360 บาท
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ชั้น 8,360 บาท
5. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 9,320 บาท
6. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื้นความรู้ต่างกัน ได้รับอัตราเงินเดือน ดัง
 - 6.1 ผู้มีพื้นความรู้ พ.บ.+ใบอนุญาตฯ และ ท.บ.(หลักสูตรใหม่) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 10,710 บาท
 - 6.2 ผู้มีพื้นความรู้ พ.บ. และ ท.บ.(หลักสูตรเดิม) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 10,250 บาท
 - 6.3 ผู้มีพื้นความรู้ ภ.บ. ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 9,790 บาท
 - 6.4 ผู้มีพื้นความรู้ วท.บ. ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 9,320 บาท

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ				
1	ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์, การตลาด	หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
2	ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี	บริหารธุรกิจ, การบัญชี	หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
คณะเทคโนโลยี				
1	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคโนโลยีการผลิตพืช	การเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช	
2	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคโนโลยีการผลิตสัตว์	การเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์, สัตวบาล	เดิมชื่อสาขาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	วิทยาศาสตร์การอาหาร, การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	
4	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคโนโลยีชีวภาพ	ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ	
5	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	
6	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	เทคโนโลยีชีวภาพ	ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ	
คณะพยาบาลศาสตร์				
1	ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	-	ผู้ช่วยพยาบาล	หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
2	ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	-	การพยาบาล	
3	ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	-	การพยาบาล	หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ				
1	ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต	-	เภสัชศาสตร์	หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
2	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	การแพทย์แผนไทยประยุกต์	การแพทย์แผนไทยประยุกต์	
3	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	การแพทย์แผนไทยประยุกต์	การแพทย์แผนไทยประยุกต์	หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
4 *	ปริญญาสาขารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	สาขารณสุขศาสตร์	สาขารณสุขศาสตร์	(รับหลายพื้นฐาน *)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				
1	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	การท่องเที่ยวและโรงแรม	การท่องเที่ยวและโรงแรม	
2	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	ไทศึกษา	มนุษยศาสตร์, ไทศึกษา	
คณะวิทยาการสารสนเทศ				
1	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	
2	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์	
3	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	การสื่อสารมวลชน	นิเทศศาสตร์, การสื่อสารมวลชน	
4	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	สารสนเทศศาสตร์	สารนิเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์				
1	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์	
2	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	เคมี	
3	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	ชีววิทยา	
4	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	ฟิสิกส์	ฟิสิกส์	
5	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	ฟิสิกส์ประยุกต์	ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์	
6	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	สถิติ	คณิตศาสตร์, สถิติ	

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
7	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	เคมีศึกษา	เคมี, เคมีศึกษา	
8	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	ชีววิทยาศึกษา	ชีววิทยา, ชีววิทยาศึกษา	
คณะวิศวกรรมศาสตร์				
1	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมการผลิต	วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมการผลิต	
2	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมชนบท	วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมชนบท	
3	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	เทคโนโลยีพลังงาน	วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีพลังงาน	
คณะศิลปกรรมศาสตร์				
1	ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	ดุริยางคศิลป์	ศิลปกรรม, ดุริยางคศิลป์	
2	ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	ทัศนศิลป์	ศิลปกรรม, ทัศนศิลป์	
3	ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	นาฏยศิลป์	ศิลปกรรม, นาฏยศิลป์	
คณะศึกษาศาสตร์				
1	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน	การสอนทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์	การศึกษา, การสอนทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์	
2	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน	การสอนภาษาไทย	การศึกษา, การสอนภาษาไทย	
3	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน	การสอนภาษาอังกฤษ	การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ	
4	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน	การสอนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	การศึกษา, การสอนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	
5	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน	การสอนสังคมศึกษา	การศึกษา, การสอนสังคมศึกษา	

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิต่าง	หมายเหตุ
6	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน	การสอนสารสนเทศศาสตร์	การศึกษา, การสอนสารสนเทศศาสตร์	
7	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน	ดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์	การศึกษา, ดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์	
8	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	การศึกษา, การบริหารการศึกษา	
9	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	การวิจัยการศึกษา	การศึกษา, การวิจัยการศึกษา	
10	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	จิตวิทยาการให้คำปรึกษา	การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา	
11	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	เทคโนโลยีการศึกษา	การศึกษา, ใตทัศน์ศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา	
12	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	ภาษาไทย	การศึกษา, ภาษาไทย	
13	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	วิจัยการศึกษา	การศึกษา, วิจัยการศึกษา	
14	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	สังคมศึกษา	การศึกษา, สังคมศึกษา	
15	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	หลักสูตรและการสอน	การศึกษา, หลักสูตรและการสอน	
16	ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต	พัฒนศึกษาศาสตร์	การศึกษา, พัฒนศึกษาศาสตร์	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์				
1	ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	นฤมิตศิลป์	ศิลปกรรม, นฤมิตศิลป์	
2	ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	สถาปัตยกรรม	สถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรม	หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3	ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน	สถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน	หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
คณะสาธารณสุข				
1	ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	-	สาธารณสุขศาสตร์	หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
2	ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	-	สาธารณสุขศาสตร์	
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง				
1	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	การบริหารท้องถิ่น	การบริหาร, พัฒนาชุมชน, พัฒนาสังคม, การบริหารท้องถิ่น	
2	ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	นโยบายสาธารณะ	การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, นโยบายสาธารณะ	
บัณฑิตวิทยาลัย				
1	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	การจัดการและการประเมินโครงการ	การจัดการและการประเมินโครงการ	